

Số: **9829** -CV/TWĐTN-BKT
“V/v công bố điểm chấm Bộ tiêu chí
Quý I năm 2022”

Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2022

Kính gửi: BTV các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc

Căn cứ Quyết định số 1535-QĐ/TWĐTN-BKT và Quyết định số 1036-QĐ/TWĐTN-BKT ngày 28/01/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc “Ban hành Bộ tiêu chí đánh giá công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi các tỉnh, thành và Cụm Đoàn trực thuộc năm 2022”; Căn cứ Hướng dẫn số 73-HD/TWĐTN-BKT ngày 28/01/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về “Quy trình đánh giá và phương thức cung cấp minh chứng kết quả công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi cấp tỉnh trên website chấm điểm Bộ tiêu chí năm 2022”; Căn cứ kết quả chấm điểm Bộ tiêu chí Quý I năm 2022, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đề nghị các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc lưu ý một số nội dung trong quá trình triển khai thực hiện, cụ thể như sau:

I. Một số lưu ý trong quá trình đăng tải minh chứng Quý I/2022

* Trong Quý I/2022, một số tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc còn hạn chế trong thao tác kỹ thuật phần mềm Bộ tiêu chí năm 2022 dẫn đến việc một số đơn vị bỏ trống, không đăng tải minh chứng hoặc một số tỉnh đã đăng minh chứng (đường link, hình ảnh, văn bản...) nhưng không tự chấm điểm.

* Đối với điều kiện 6.12 của Bộ tiêu chí tỉnh, thành đoàn “Đoàn các tỉnh, thành phố tổ chức chương trình “Tình nguyện mùa đông” hoặc “Xuân tình nguyện”, một số đơn vị đăng tải hình ảnh, đường link minh chứng trước ngày 30/11/2021 không được chấm điểm. Minh chứng trước ngày 30/11/2021 đã được chấm điểm tại Bộ tiêu chí năm 2021, không được chấm điểm tại Bộ tiêu chí năm 2022.

* Đối với điều kiện 8.3 của Bộ tiêu chí tỉnh, thành đoàn “100% huyện, thị, thành đoàn tổ chức hoặc phối hợp tổ chức lễ tiễn tân binh và lễ đón thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương”, một số đơn vị đăng thiếu hoạt động đón thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về hoặc phối hợp với xã, phường, thị trấn tổ chức nhưng không có hình ảnh minh chứng cụ thể thời gian, địa điểm sẽ không được chấm điểm.

* Đối với điều kiện 16.1 của Bộ tiêu chí tỉnh, thành đoàn, Ban Bí thư Trung ương Đoàn chỉ công nhận điểm đối với các đơn vị tổ chức tập huấn sau Hội nghị triển khai công tác tổ chức đại hội của Trung ương Đoàn (ngày 04/12/2021) và Hội nghị tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn có lồng ghép chuyên đề công tác tổ chức Đại hội Đoàn các cấp. Đối với các trường hợp đăng minh

chứng hình ảnh tiếp sóng Hội nghị triển khai công tác tổ chức đại hội ngày 04/12/2021 của Trung ương Đoàn không được chấm điểm.

* Đối với điều kiện 17.2 của Bộ tiêu chí tỉnh, thành đoàn, Ban Bí thư Trung ương Đoàn yêu cầu minh chứng bằng báo cáo (có dấu đỏ) nêu rõ tỷ lệ % số đoàn viên đăng ký chương trình Rèn luyện đoàn viên/tổng số đoàn viên của đơn vị nhưng một số tỉnh, thành đoàn chỉ cung cấp số liệu qua phần “Tự đánh giá”, không đánh giá số % hoặc không có báo cáo kết quả số liệu đoàn viên dẫn đến mất điểm do không có minh chứng hợp lệ.

Ban Bí thư Trung ương Đoàn đề nghị các đồng chí Bí thư tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc trực tiếp rà soát các minh chứng, kết quả tự chấm điểm trước khi gửi lên hệ thống chấm điểm Bộ tiêu chí và chịu trách nhiệm với kết quả tự đánh giá, điểm tự chấm các điều kiện của đơn vị mình.

II. Công bố kết quả chấm điểm Bộ tiêu chí Quý I năm 2022

Căn cứ Hướng dẫn số 73-HD/TWĐTN-BKT ngày 28/01/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về “Quy trình đánh giá và phương thức cung cấp minh chứng kết quả công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi cấp tỉnh trên website chấm điểm Bộ tiêu chí năm 2022”, kết quả chấm điểm Bộ tiêu chí Quý I/2022 của các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc đã được Ban Bí thư Trung ương Đoàn thông qua (*bảng phụ lục của mỗi đơn vị kèm theo*) và là căn cứ để xét danh hiệu thi đua năm 2022 đối với các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc.

Ban Bí thư Trung ương Đoàn đề nghị Ban Thường vụ các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc tiếp tục triển khai đăng tải minh chứng Bộ tiêu chí Quý II, III, IV năm 2022 bám sát các mốc thời gian đã thông báo cụ thể trong Bộ tiêu chí đánh giá công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2022.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Bí thư TW Đoàn;
- Các ban, đơn vị TW Đoàn;
- Các thành viên Tổ công tác 1550;
- Lưu BKT, VP.

TM. BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐOÀN
BÍ THƯ



Ngô Văn Cương